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          กัญชา  

ประกาศ สธ. คุมเข้มขายช่อดอกกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 30 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, 
ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, newtv, ch7, thebangkokinsoght, thejournalistclub, soudhitalk) 
     - กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงนามประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ เพื่อควบคุมการใช้ช่อดอก เมื่อ 11 พ.ย. 2565 ต่อมาวันที่ 15 พ.ย. 2565 ครม.ได้หยิบยกประกาศฉบับดังกล่าวมา
หารือ เนื่องจากเห็นว่าแม้ประกาศ สธ. ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. แต่เรื่องนี้สำคัญ จึงอยากจะพูดคุยกันให้
เข้าใจตรงกันก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุม ครม.ว่า จะนำ
เรื่องนี้หารือในที่ประชุม ป.ป.ส. 22 พ.ย. 2565 เพื่อปรับแก้ไขและนำเสนอต่อ ครม. อีกครั้ง 
     - กรณีนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ฃ แสดงความกังวลเกี่ยวกับร้านขายกัญชาเพื่อสันทนาการ พร้อมเร่งให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... นำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภานั้น เฟซบุ๊ก "อนุทิน ชาญวีรกูล" 
โพสต์ข้อความระบุว่า ทราบข่าวข้อกังวลดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น ในระหว่างที่รอการบังคับใช้ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ สธ. 
จึงได้ออกประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง เพราะประกาศฉบับเดิมเน้นควบคุมการขายให้
เด็กและสตรีมีครรภ์ แต่ฉบับใหม่มีการห้ามการขายช่อดอกทั้งหมด ทั้งนี้ ตนได้ลงนามและส่งไปที่ ครม. เพื่อให้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว หมายความว่า หลังประกาศฉบับนี้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ใครก็เปิดร้านกัญชาเพื่อสูบไม่ได้ ขายช่อ
ดอกไม่ได้ ยกเว้นคนท่ีขอใบอนุญาต ซึ่งเราเปิดช่องไว้สำหรับการแพทย์ อย่าลืมว่ามีการใช้กัญชาเพ่ือรักษาโรคและบำบัดการติดยา
เสพติด เช่น พวกยาบ้าได้ด้วย 
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... 
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุม ครม. เมื่อ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา มีการเชิญอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มาชี้แจงรายละเอียด
ประกาศ สธ. ดังกล่าวว่า ประกาศ สธ. ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี เป็นกฎหมายที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ดังนั้น การออกประกาศจึงเป็นอำนาจของ รมว.สธ. การออกประกาศฉบับนี้ก็
เพื่อต้องการให้เกิดความชัดเจนและการคุ้มครองขึ้น ประเด็นคือเป็นอำนาจของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ไม่ใช่
เป็นเรื่องที่จะต้องให้ ครม. ให้ความเห็นชอบ การที่อยู่ ๆ ครม. เรียกอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ ไปช้ีแจง จึงคิดว่าผิดปกติ 
เยาวชนสูบกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) 
     - นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพเยาวชนสูบกัญชาว่า ผิดกฎหมายแน่นอน 
และตำรวจสามารถเข้าไปจัดการได้ ประกาศ สธ. เรื่องการให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ทั้งฉบับเก่าและฉบับล่าสุด เขียนไว้
ชัดเจนว่าห้ามเยาวชน คนท้อง สตรีให้นมบุตรเข้าถึงกัญชา ระบุโทษชัด คนให้ คนขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ยินดีที่โลกออนไลน์ช่วยกันสอดส่องสังคม แต่ปัญหาคือตำรวจอาจยังไม่รู้ สังคมเองก็อาจยัง
ไม่ทราบ เนื่องจากความเป็นประกาศ เลยดูไม่เข้มแข็ง ไม่จริงจัง ทั้งที่เป็นกฎหมาย ความสับสน ทำให้เกิดความกล้าๆ กลัวๆ กว่า
จะเข้าใจเรื่องประกาศ ก็ต้องอาศัยเวลา ซึ่งถ้ามี พ.ร.บ.ออกมา ความสับสนจะหายไปทันที 

- 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. รายงานสถานการณ์ในประเทศ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, mcot, thaipbs, js100) 
     - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ โรคโควิด 19 ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 45 มีแนวโน้มพบ
ผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยนอนรักษาใน รพ. เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.8 เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนัก
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตยังมีแนวโน้มคงตัว ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ จึงขอเตือนประชาชนกลุ่ม 608 และกลุ่มเด็ก
เล็กท่ีมีโรคประจำตัว เร่งรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง คาดว่าจำนวนผู้ป่วยอาการหนักจะเพิ่มขึ้น
ได้ในอีก 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า จากจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยท่ีเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ 
     - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ได้เน้นมาตรการตรวจรักษากลุ่ม 608 ที่เริ่มมีอาการป่วย 
ทั้งมีไข้ ไอ และ ATK พบเชื้อ ให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยเร็ว คำแนะนำในช่วงนี้ ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับวัคซีน
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งดออกจากบ้าน ทั้งนี้ สธ. ได้เตรียม ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน รวมทั้ง LAAB ไว้เพียงพอเพื่อรองรับการระบาดของโรคที่กำลังเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ัวประเทศ มีความพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19  
     - สธ. เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2 ล้านโดส ภายในเดือน ธ.ค. 65 ซึ่งปัจจุบันภาพรวมการฉีดวัคซีนยังคง
ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ จึงเร่งสื่อสารให้ทุกจังหวัดทำแผนและเป้าหมายการฉีดวัคซีนสู่ระดับอำเภอ เน้นเชิญชวน ค้นหา 
ติดตามคนที่ยังไม่ได้ฉีดจนถึงระดับหมู่บ้าน โดย อสม. ร่วมกับกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามารับ
วัคซีนให้มากที่สุด  
     2. ย้ำป้องกันตนเอง/ ป้องกันติดเชื้อซ้ำ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
     - นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัย โพสต์เตือนว่า การป้องกันตัวเองยังจำเป็นท่ีสุด โดยลด
พฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงพื้นที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัย ย้ำว่าการไม่ติดโควิดดีที่สุด ส่วนคนเคยติดยังต้องป้องกันตัวเอง เพราะ
ภูมิคุ้มกันธรรมชาติช่วยได้ไม่มาก เนื่องจากไวรัสเปลี่ยนเร็ว ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดไทยเพิ่มขึ้นชัดเจน ยืนยันจากข้อมูลคนเข้ารักษาตัว
ใน รพ. สัปดาห์ที่ผ่านมามากขึ้นต่อเนื่อง คาดผู้ป่วยใหม่อย่างต่ำ 1.5 หมื่นคน/วัน 
    - ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ สวทช. โพสต์เฟซบุ๊คถึงข้อสงสัยเรื่องภูมิคุ้มกันที่
เกิดจากการติดเชื้อโควิดว่า ทีมวิจัยจาก Cleveland Clinic ในสหรัฐฯ เผยข้อมูลว่าผู้ที่เคยติดโควิดสายพันธุ์เดลต้า เมื่อปีที่แล้ว 
แทบไม่มีภูมิเพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อ BA.5 เลย ส่วนผู้ที่เคยติดโอมิครอน BA.1/BA.2 มาก่อนช่วงต้น-กลางปีที่ผ่านมา 
ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อป้องกัน BA.5 ได้ 45.9% หมายความ ว่า ประมาณมากกว่าครึ่งหน่ึงของคนท่ีเคยติด โอมิครอนรุ่นแรกมา 
สามารถติด BA.5 และโอมิครอนรุ่นหลัง รวมถึง BA.2.75 หรือ BQ.1.1 หรือ XBB ได้อีก เห็นได้ว่า ภูมิจากธรรมชาติช่วยได้ แต่ไม่
เต็มที่ในบริบทท่ีไวรัสเปลี่ยนไว และภูมิเริ่มตกลงหลังจากติดเชื้อผ่านไปสักระยะ  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7) 
    - นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ยกผลวิจัยศึกษาเปรียบเทียบคนติดโควิด 19 พบว่าหาก
ติดโควิดซ้ำ 2 ครั้งขึ้นไปโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น 2 เท่า ป่วยหนักมากขึ้น 3 เท่า อวัยวะสำคัญของร่างกายเสียหาย ยิ่งติดมากยิ่ง
อันตรายมาก พยายามอย่าให้ติดโควิดดีที่สุด ลดความเสี่ยงลองโควิด 
     3. การเสียชีวิตส่วนเกินช่วงโควิด 19 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) 
     - นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นพ.ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้มีการศึกษาว่าผลกระทบจากโค
วิด 19 ทั่วโลก พบว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิด 19 โดยตรง มีประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งอาจน้อยกว่าความเป็นจริง  ซึ่ง
คาดการณ์ว่ามีประมาณ 23-24 ล้านคน  
     - ทพญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ( IHPP) เผยข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สธ. ถึบภาพรวมการเสียชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563-2564 พบผู้เสียชีวิตมากในปี 2564 ส่วนปี 2563 มี
ผู้เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยราย ส่วนใหญ่เสียชีวิตใน รพ. ในช่วงที่มีการระบาดของสายพันธ์ุเดลต้า สำรวจพบเพศชายเสียชีวิตในปี 2564 
เพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินในเพศหญิงจะต่ำกว่าเพศชาย กลุ่มอายุที่พบอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินสูงในเพศชาย คือ 
กลุ่มอายุ 50-64 ปี ส่วนเพศหญิง คือ กลุ่มอายุ 15-49 ปี และในกรุงเทพฯ พบการเสียชีวิตส่วนเกินมากที่สุด  

          ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.  

พยาบาลขอโอนย้ายไปสังกัด อบจ. 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง) 
     - จ.ศรีสะเกษ ตัวแทนกลุ่มพยาบาล จำนวน 166 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นท่ี จ.ศรีสะเกษ นำโดย นายแสวงชัย 
มีแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เดินทางมาพบกับ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เพื่อขอ
ยื่นหนังสือไปถึง รมว.สธ. เรื่อง แสดงเจตนารมณ์ขอถ่ายโอนตามขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอน สอน. และรพ.สต. ให้แก่ อบจ. 
โดยนายสิริพงศ์ ได้รับฟังข้อเรียกร้องและความต้องการของกลุ่มพยาบาลทั้งหมดที่ต้องการโอนย้ายไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษในครั้ง
นี ้พร้อมระบุจะนำไปหารือในระดับสาธารณสุขจังหวัดและในระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สธ. จัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) 
     - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2565 ระหว่าง 
14 -17 พ.ย. 2565 ดึงเครือข่ายไทยและทั่วโลก แลกเปลี่ยนแนวทางการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธ์ุในระดับชุมชน รวมทั้ง
การคุมกำเนิดสมัยใหม่ 
 

- 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ดูแลผู้ร่วมประชุมเอเปค Jet Lag-เครียด 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน) 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิต รองรับการประชุม
สัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APCE) ว่า กระบวนการดูแลมีตั้งแต่ให้คำปรึกษาเล็กน้อย การเอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศด้าน
สุขภาพจิตที่ดี หรือถ้าต้องการการดูแลช่วยเหลือในด้านสุขภาพจิตก็มีหน่วยส่งต่อไปสู่การรักษาในระดับสูงขึ้น โดย  รพ. และ
หน่วยงานของกรมสุขภาพจิตทุกแห่งมีระบบพร้อม สิ่งที่คาดว่าเจอเยอะที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนเวลา หรือ Jet Lag ที่ทำให้กิน
ไม่ได้ นอนไม่หลับ ความกังวล หรืออาจมีความเครียดเกิดขึ ้น แบบนี้สามารถปรึกษาได้เลย นอกจากนี้ ยังมีทีมสุขภาพจิต
โดยเฉพาะจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพเชิงพื้นที่หลัก ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับทีมกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตจากส่วนกลาง เป็น 3 หน่วยสำคัญแกนหลักดูแลโดยตรง แต่ยังมีทีมหนุนเสรมิจาก 
รพ.ศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ รพ.ภูมิภาค รายรอบที่พร้อมส่งต่อหรือส่งคนเข้ามาช่วยเหลือกรณีมีบริการที่เกิน
ขีดกำลังหลัก ขณะนีทุ้กหน่วยสแตนบายพร้อม  

- 

เสนอปรับค่าตอบแทนพยาบาล 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, facebook) 
     - สภาการพยาบาล เสนอ สธ. ขับเคลื่อนปรับค่าตอบแทนพยาบาล ทั้งค่าเวรบ่ายดึก-ค่าโอท-ีเงินเดือน หลังไม่ได้ปรับเพิ่มกว่า 
10 ปี อย่างค่าเวรบ่ายดึก 240 บาทน้อยมาก ขณะที่ทำงานหนักหน่วง กระทบร่างกายและจิตใจ เกิดภาวะหมดไฟ ส่งผลไหลออก
จากระบบ ทั้งลาออกเพราะไม่ก้าวหน้าในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป และพยาบาลอายุน้อยเทไปทำงานภาคเอกชน พร้อม รอ สธ.  
ประชุมหาทางออกร่วมกัน หลัง ปลัด สธ. รับปากสร้างกลไกติดตามผลการทำงาน 

 

โรค RSV 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)  
     - กรมควบคุมโรค เผย โรค RSV จ่อระบาดหนักในช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่เดือน ก.ย. - 9 พ.ย. พบป่วยขั้นปอดอักเสบ และ
เสียชีวิตแล้ว 3 ราย เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 2 ราย แนะผู้ปกครองเฝ้าระวังเด็ก ถ้ามีอาการป่วยคล้ายหวัดให้รีบไปพบแพทย์ 

- 

ปัญหากลิ่นไซยาไนด์กระทบต่อสุขภาพ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, kapook, amarintv, 
thaipbs, ch3plus, nationtv, mcot, thebangkokinsight) 
     - นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เผยถึงกรณีเกิดกลิ่นเหม็นโชยมาจากฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้ทำ
หนังสือด่วนที่สุดถึงกำนัน ต.แม่สาย และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบล ว่า กลิ่นดังกล่าวเป็นกลิ่นจากสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
(HCN) และเมื่อวัดค่าพบมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 
(เชียงใหม่) สสอ.แม่สาย และผู้นำชุมชน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น ขณะที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นำ
เครื่องวัดคุณภาพอากาศที่สามารถวัดค่าฝุ่น PM 2.5 วัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และเครื่องวัดสารเคมีในบรรยากาศ มาเก็บข้อมูลก๊าซและอากาศที่มาตามลม เพื่อกลับมาประมวลผลอีกครั้ง  ล่าสุดมีรายงานว่า 
นายอูมิ้นไหน่ (U Myint Naing) ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานท่ีปล่อยกลิ่น 
พร้อมสั่งปิดชั่วคราว. – สำนักข่าวไท 

- 

ค้านกฎกระทรวง ห้ามใส่สารปรุงแต่งในบุหร่ี 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา)  
     - นายพรมมา เครือปัญญา ตัวแทนเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ จ.เชียงราย นำตัวแทนชาวไร่ยาสูบ 15 คน จาก อ.แม่สาย เข้ายื่น
หนังสือกับนายพีรเดช คำสมุทร และนายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย หลังชาวไร่ยาสบู
กำลังจะได้รับผลกระทบ จากร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสารที ่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ตั้งใจจะห้ามการใส่ส่วนประกอบ และสารปรุงแต่งทั้งหมดในบุหรี่ เพราะหากมีการบังคับใช้
กฎหมายนี้ จะทำให้ยอดจำหน่ายบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยลดลง และก่อให้เกิดปัญหาบุหรี่เถื่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งร่างกฎหมาย
นี้ไม่ได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน กรมควบคุมโรคทีเ่ป็นผู้ร่างกฎหมายนี้อ้างว่าต้องการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ แต่การ
แบนบุหรี่เมนทอล หรือบุหรี่ที่มีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดถึงกว่าร้อยละ 43 ในขณะที่บุหรี่ของประเทศเพื่อนบ้าน 
หรือบุหรี่เถื่อน ก็ยังมีส่วนประกอบหรือรสชาตินี้อยู่ จะยิ่งทำให้ปัญหาบุหรี่เถื่อนเพิ่มมากขึ้น  ด้าน ส.ส.เอกภพ รับทราบความ
เดือดร้อนดังกล่าว พร้อมยืนยันไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที ่ส ุดโต่ง ไม่ได้แก้ปัญหาในเรื ่องการลดการสูบบุหรี ่ได้จริง ใน
คณะกรรมาธิการที่ตนทำงานอยู่มีการพูดคุยเรื ่องของยาสูบมาโดยตลอด และมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่ควรมีการบังคับใช้
กฎกระทรวงเรื่องการแบนส่วนประกอบฉบับน้ี 

- 

 


